



พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องใน “วันกองทัพเรือ” โดยมี พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ คุณพงศ์อูมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และภริยา ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองทัพเรือ

## “กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”



ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ [www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx](http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx)

### ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๗



พลอากาศเอก ชัยพลกฤษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๗ โดยมี นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิชญ์ มหาจันทร์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

### รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษแก่นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๕



พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษในหัวข้อ **“ข้อคิดจากประสบการณ์การปฏิบัติงานและแนวทางในการรับราชการ”** ในโอกาสการฝึกอบรมเตรียมตัวเป็นนายทหารสัญญาบัตรของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมี พลอากาศโท พัทธนันท์ นุชพงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สโมสรนักเรียนนายเรืออากาศโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

### กรมช่างอากาศตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน ๖



พลอากาศโท อภิรุณ จันทรกุล เจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศประจำปี ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๖ โดยมี นาวาอากาศเอก จิรภัทร์ ปี่ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๖ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

### เจ้ากรมจเรทหารอากาศ ตรวจการปฏิบัติราชการของจเรทหารอากาศ ณ โรงเรียนการบิน



พลอากาศตรี ภูวเดช สว่างแสง เจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ตรวจการปฏิบัติราชการของจเรทหารอากาศ ณ โรงเรียนการบิน ปิงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก พิฑูร เจริญยิ่ง รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

## ขอเชิญร่วมงาน ประเพณีลอยกระทงกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๖๐๐ - ๒๒๐๐

โดยมี พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน ณ บริเวณร้านสวัสดิการทหารอากาศ

### รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยุการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ กองบิน ๔



พลอากาศตรี ประยูร ธรรมาธิวัฒน์ รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยุการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก นิรุติ รัตนจรรยา รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

### ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยุการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ กองบิน ๔๑



พลอากาศตรี ประภาศิต เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมสายวิทยุการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ กองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

### พิธีเปิดกิจกรรมการอบรมการสร้างจิตสำนึกในด้านการรักษาความปลอดภัย

นาวาอากาศเอก พิฑูร เจริญยิ่ง รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมการสร้างจิตสำนึกในด้านการรักษาความปลอดภัย โดยมี นาวาอากาศเอก ศุภฤกษ์ เปี่ยมสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม



ขอเชิญเที่ยวงานกาชาด ฉลอง ๑๒๕ ปี สภากาชาดไทย “ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม”

รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐๓๐ - ๒๒๐๐ ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ ๔

เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๔

ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายละเอียด <https://drive.google.com/open?id=12SmrqYX-Xd0k45mKhCRPtZtTennVDIOR>

**ฝูงบิน ๒๐๖ (วัฒนานคร) จัดกิจกรรม "โครงการช่วยเหลือประชาชนประจำปี ๒๕๖๒"**



นาวาอากาศเอก สุวิทย์ กุลสวัสดิ์ ผู้บังคับฝูงบิน ๒๐๖ (วัฒนานคร) นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ จัดกิจกรรม "โครงการช่วยเหลือประชาชนประจำปี ๒๕๖๒" การพัฒนาทำความสะอาด ตัดหญ้าบริเวณโรงเรียน ทาสีอาคารเรียน ทาสีสสนามเด็กเล่น การตรวจโรคเบื้องต้น การตัดผมให้แก่นักเรียน และประชาชน และผู้ยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์กีฬา มอบทุนการศึกษา และการจัดเลี้ยงอาหารพิเศษให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านบุกะสัง ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

**สถานีรายงานดอยอินทนนท์ ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและมอบทุนการศึกษาโรงเรียนในอำเภอแม่แจ่ม**



นาวาอากาศโท ทเวา สมฤทธิ์ ผู้บังคับสถานีรายงานดอยอินทนนท์ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนช่วยเหลือพี่น้องประชาชน กับคณะของ คุณสมศักดิ์ นุพันธ์รัตนเทวีญ จากจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจัดผ้าป่าการศึกษา มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และเวชภัณฑ์ ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ จำนวน ๗ โรงเรียน ในเขตอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

**ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ**

กองกิจการอวกาศ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ จะเปิดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการกองทัพอากาศที่สนใจศึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ การตระหนักรู้สถานการณ์ทางอวกาศ ในโครงการฝึกอบรมฯ จะมีการศึกษาดูงานด้านกิจการอวกาศ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอสครีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีอวกาศ สถานีรับส่งสัญญาณภาคพื้น รวมถึงการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอวกาศด้านต่าง ๆ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยอบรมระหว่างวันที่ ๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา เป็นข้าราชการกองทัพอากาศ ชั้นยศจ่าอากาศตรี - นาวาอากาศเอก (ไม่จำกัดเหล่าทหาร) อายุไม่เกิน ๕๐ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี และมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรืออากาศเอก หลิง ฉฉินทรา สุนทรฤทธิ์ นายทหารระบบภูมิสารสนเทศ Phanintra@rtaf.mi.th

**ร้านสวัสดิการกองทัพอากาศ** ท่าดินแดง ดอนเมือง จะปิดให้บริการเนื่องในวันลอยกระทง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เนื่องจากใช้สถานที่โดยรอบในการจัดงานประเพณีลอยกระทงของกองทัพอากาศ ทั้งนี้ ร้านสวัสดิการเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ จะปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๒๐๐ เป็นต้นไปในวันดังกล่าว